



ประกาศองค์การตลาด

เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำป้ายหน้าสำนักงานตลาด สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พร้อมติดตั้ง

ด้วย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างทำป้ายหน้าสำนักงานตลาด สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พร้อมติดตั้ง ราคารวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้-

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะสอบราคาจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น และผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นจากองค์การตลาดแล้ว จึงจะมีสิทธิเป็นผู้เสนอราคา

กำหนดดูสถานที่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ หากผู้ใดไม่มาดูสถานที่ถือว่ายอมรับเงื่อนไขของ องค์การตลาด โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดรับและยื่นซองเอกสารสอบราคา โดยยื่นด้วยตนเองที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย อาคารซีอีซี เลขที่ ๖๘/๑๒ หมู่ที่ ๒ ชั้น ๒ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจัดจ้างทำป้ายหน้าสำนักงานตลาด สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พร้อมติดตั้ง ได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การตลาด อาคารซีอีซี เลขที่ ๖๘/๑๒ หมู่ที่ ๒ ชั้น ๒ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๕๘-๐๔๑๑-๑๕ ต่อ ๒๗ และ ๓๖ ได้ในวันและเวลาราชการ

****ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระค่าออกแบบ ให้ผู้ที่ออกแบบให้กับ องค์การตลาด หลังจากลงนามในสัญญาดังกล่าว ภายใน ๑๕ วันทำการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้****

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พันโท

(นราวิทย์ เปาอินทร์)

รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการองค์การตลาด